



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 1 เมษายน 2562
 สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพมหานคร มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด สยามรัฐ คมชัดลึก	<p>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่ 2 เม.ย.นี้ เวลาประมาณ 07.00 นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไป จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ภาคเหนือ</p> <p>นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปภ. กล่าวว่า จังหวัดที่มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 และ PM 10 เกินค่ามาตรฐาน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ และพะเยา ปภ.ได้ระดมรถฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันเชิงรุก โดยคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง - มีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่สีแดง 14 พื้นที่ สีส้ม 2 พื้นที่ และสีเหลือง 1 พื้นที่</p> <p>ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ระบุว่า ช่วงวันที่ 31 มี.ค. -3 เม.ย. จะมีมวลอากาศเย็นจากจีนลงมาปะทะกับหย่อมความกดอากาศต่ำ ทำให้เกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และพายุลูกเห็บ ในพื้นที่ อาจทำให้สถานการณ์หมอกควันทางภาคเหนือบรรเทาลงได้บ้าง</p> <p>-ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ จ.เชียงใหม่ นายวิจารณ์ ลิมาฉายา ปลัดทส. ประชุมติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และกล่าวถึงการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติว่า ยังประกาศไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและค่ามลพิษขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่ตลอด</p> <p>-ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจากไฟป่า จ.แม่ฮ่องสอน รายงานจุดความร้อน บริเวณภาคเหนือทั้งหมด 1,151 จุด ทำอากาศยานแม่ฮ่องสอน รายงานว่า เครื่องบินยกเล็กเที่ยวบินไปแล้วทั้งหมด 80 เที่ยวบิน</p> <p>-ชาวบ้าน จ.พะเยา ต้องใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น หลายคนเริ่มมีอาการแสบตาแสบจมูกและหายใจลำบาก ส่วน จ.เชียงราย ปริมาณฝุ่นละอองและหมอกควันหนาแน่นอย่างเห็นได้ชัดทั่วพื้นที่ ประชาชนทั่วไปต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ขณะที่ ม.แม่ฟ้าหลวง และมจร.เชียงราย ประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่ 1-2 เม.ย.นี้</p>
ไทยโพสต์	-เสนอข่าว เว็บไซต์ Airvisual รายงานดัชนีคุณภาพอากาศ จ.เชียงใหม่ อยู่ในอันดับ 1 ของโลกติดต่อกันมาหลายวัน โดยก่อนเที่ยง วันที่ 31มี.ค. ค่า AQI 223 ยังอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เดลินิวส์	-เสนอข่าว นพ.วรัญญู จานงประสาทร รอง นพ.สสจ.เชียงใหม่ แนะนำวิธีลดเสี่ยงฝุ่นละออง โดยให้สวมหน้ากาก N 95 หรือหน้ากาก 9002A หากไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยธรรมดา 1 ชั้น รองกระดาษทิชชู 1-2 แผ่นด้านใน หรือสวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น เลือกขนาดหน้ากากให้เหมาะสมกับขนาดของใบหน้า ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอยู่เสมอ หากมีอาการผิดปกติรีบพบแพทย์
มติชน	-เสนอข่าว นายณรงค์ คงประเสริฐ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับการยืนยันจากผู้ประกอบการนำเที่ยวและเจ้าของโรงแรมว่านักท่องเที่ยวบางส่วนถอนจองที่พักแล้ว
ข่าวสด	-เสนอข่าว ศ.นพ. ขวัญชัย สุภรัตน์ภิญโญ ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวว่า ได้ตั้งคณะทำงานแก้ไขคุณภาพอากาศภายในสถาบันฯ และดำเนินการปรับปรุงระบบการไหลเวียนและการฟอกอากาศภายในอาคาร สถาบันวิจัยอาคาร 1 และอาคาร 3 ตั้งเป้าทำให้อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นสถานที่ทำงานที่มีค่า PM 2.5 อยู่ระดับปลอดภัย และให้เจ้าหน้าที่ภายในอาคารได้มีอากาศที่บริสุทธิ์หายใจ
คมชัดลึก	-เสนอข่าว นายเจษฎาภรณ์ ผลดี นักแสดง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมภาพตนเองใส่หน้ากากและโชว์เครื่องวัดค่าพีเอ็ม 2.5 พร้อมข้อความระบุว่า ใหม่มัทุกที่ เผาทุกวัน และติดแฮชแท็ก #เชียงใหม่ #แม่ฮ่องสอน #pm25 #วิกฤตฝุ่นเชียงใหม่ #ฝุ่นเชียงใหม่
	มาตรการห้ามขายเครื่องตีมแอลกอฮอล์

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน กรุงเทพธุรกิจ	<p>-เสนอสภูป่าหว้า หลังจาก ที่ประชุมคกก.นโยบายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ระดับชาติมีมติเลื่อนการพิจารณาในห้ามขายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ในวันสงกรานต์ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆ หากมีการออกประกาศ แต่ไม่ใช้ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงจะไม่มีควบคุม เพราะปัจจุบันมี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ที่สามารถเอาผิดกับผู้ที่ตี้มและจำหน่ายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ในช่วงวันสงกรานต์ได้ โดยที่ผ่านมา สำนักงานคกก.ควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ ได้เน้นควบคุมทั้งผู้จำหน่ายและผู้ตี้ม โดยบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ที่มี พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน ก็ได้กำชับเรื่องการ บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยปีนี้จะดำเนินการถึงระดับร้านค้าเล็กๆ ในชุมชนด้วย</p>
กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ไทยรัฐ ผจก.รายวัน 360 องศา	<p>ราคาขาย รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ตามที่คณะทำงานได้ขอให้รพ.เอกชนทั่วประเทศ ส่งข้อมูลราคาขายและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ มายังคณะทำงานฯ จนถึงขณะนี้ มีผู้ส่งข้อมูลมาเพียง 50% คณะทำงานจึงใช้มาตรา 18 ของพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 เพื่อบังคับให้รพ.ส่งข้อมูลดังกล่าว ภายในวันที่ 4 เม.ย.นี้ หากไม่ส่งจะมีความผิด ขณะนี้คณะทำงานได้ข้อมูลราคาขายและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ประมาณ 5,000 รายการ จากทั้งหมด 40,000 กว่ารายการ โดยคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงสร้างต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของ รพ.เอกชนมีเวลาทำงาน 60 วัน ก่อนสรุปข้อมูลการปรับโครงสร้างต้นทุนให้กับ คกก.พิจารณามาตรการกำกับดูแลยาและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์</p>
ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ	<p>การจัดซื้อยารวม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ที่ประชุม คกก.สปสช.ได้รับทราบความคืบหน้าการจัดหายาเวชภัณฑ์ฯ สำหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยในส่วนของ การต่อรองราคาขายฯ ตามแผนความต้องการจัดหายาฯ ปี 2562 ส่วนใหญ่ดำเนินการตามกระบวนการแล้ว เหลือยาบางรายการที่อยู่ระหว่างการจัดหา ได้แก่ วัคซีนมะเร็งปากมดลูก วัคซีนพิษสุนัขบ้า และถุงยางอนามัย ส่วนผลการต่อรองราคา รายการยาเวชภัณฑ์ฯ ที่ลดราคาลงมากที่สุด อาทิ ยาทราสทูซูแมบ เพื่อรักษามะเร็งเต้านม และยาริโทซิแมบ รักษา มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และชดลดดเค้ายันหัวใจ ซึ่งเป็นผลจากการรวมการจัดซื้อในระดับประเทศ สามารถประหยัดงบประมาณได้จากการต่อรองราคา 509 ล้านบาท โดยยามะเร็งมีมูลค่าประหยัดมากที่สุด 390.69 ล้านบาท</p>
มติชน	<p>ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า รพ.หลายแห่งประสบปัญหาค่าไฟฟ้าสูงขึ้น รัฐบาลได้จัดทำโครงการส่งเสริมการลงทุนเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในรพ.ของรัฐ โดยขณะนี้ มีรพ.หลายแห่งเข้าร่วม เช่น รพ.พิจิตร ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เมื่อเดือนต.ค. 2561 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละ 180,000 หน่วย ใช้เงินลงทุน 6.2 ล้านบาท โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ สนับสนุน 4.34 ล้านบาท รพ.สมทบ 1.86 ล้านบาท สามารถลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 7 ต่อเดือน คาดว่าจะคุ้มทุนภายใน 2 ปี ในปีงบประมาณ 2562 จึงเตรียมติดตั้งโซลาร์เซลล์เพิ่มในสถานบริการ 3 กลุ่มทั่วประเทศ คือ รพ.สต./สสช. สุขศาลา 882 แห่ง รพ.ที่มีความพร้อม 131 แห่ง และ รพ.เฉลิมพระเกียรติ 39 แห่ง</p>
สยามรัฐ เว็บไซต์สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>ไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค.-25 มี.ค. 2562 พบผู้ป่วยไขเลือดออกแล้ว 12,545 ราย เสียชีวิต 14 ราย จำนวนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยภาคใต้มีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ตามลำดับ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุ 5-14 ปี ส่วนผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงเกิดโรคที่รุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ การอยู่ในชุมชนที่มีผู้ป่วยไขเลือดออก มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน หอบหืด เป็นต้น คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเนื่องจากบางพื้นที่ยังมีฝนตก โดยเฉพาะภาคใต้ แนะนำหากพบผู้ป่วยมีไขสูงลอยติดต่อกันมากกว่า 2 วัน เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตัว มีเลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน ให้รีบไปพบแพทย์ ไม่ควรซื้อยาชุดรับประทานเอง</p>
	<p>โรคมะเร็งลำไส้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน คอลัมน์ เก็บมาเล่าสู่สภาพ แนวนวนา</p> <p>มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รพ.มะเร็งภูมิภาค 7 แห่ง และภาคเอกชน ได้จัดโครงการรณรงค์ “วิ่งทั่วโลก เพื่อโลกไร้มะเร็ง” ที่คุ้มบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมี รมว.สธ. เป็นประธาน พร้อมแนะนำประชาชนยึดหลัก 5 ทำ ได้แก่ 1.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาทีขึ้นไป 2.ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด 3.กินผักผลไม้ให้ได้ครึ่งหนึ่งของอาหารที่บริโภคแต่ละมื้อ 4.กินอาหารหลากหลายประเภท 5.ตรวจร่างกายเป็นประจำ ส่วน 5 ไม่ ได้แก่ 1.ไม่สูบบุหรี่หรือสูดดมควันบุหรี่ 2.ไม่ดื่มเช็ชส์ 3.ไม่ดื่มสุรา 4.ไม่ตากแดดจ้า 5.ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ และตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>-เสนอข่าว ศ.พิเศษ นพ.ธีรวิทย์ คูหะเปรมะ ผอ.รพ.วัดโนสธ ให้ข้อมูลว่า ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ ได้แก่ กินเนื้อสัตว์ติดมัน เนื้อแดง และเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งในปริมาณมาก กินผักผลไม้ไม่พอหรือไม่กินเลย ขาดการออกกำลังกาย โรคอ้วน สูบบุหรี่จัด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพันธุกรรม กลุ่มเสี่ยงคือ คนที่มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ แนะนำให้ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทุก 5-10 ปี ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป หากมีคนในครอบครัวเคยป่วยด้วยโรคนี้น แนะนำให้ตรวจตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้นไป</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>อสม. ดีเด่นแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นายสำราญ นันทินัย รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ที่ สสจ.ชัยนาท โดยมี นพ.ปรารณา ประสงค์ดี นพ.สจ.ชัยนาท ผู้บริหาร บุคลากรสาธารณสุข และ อสม. ร่วมพิธี เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด</p>
<p>สยามกีฬา</p>	<p>งานต้อหินโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญส่ง วณิชเวชารุ่งเรือง ทีมแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา รพ.ราชวิถี ร่วมจัดงาน World glaucoma day 2019 เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพดวงตา ซึ่งพบว่าต้อหินเป็นสาเหตุการตาบอดอันดับ 2 ของโลก ภายในงานมีเสวนาให้ความรู้ถึงการดูแล-ป้องกันรักษาต้อหินและบริการตรวจสุขภาพดวงตา ตรวจคัดกรองความเสี่ยงการเกิดโรคตา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ OPD ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ราชวิถี</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>ปัญหาชีวิตต้อต้อคล้ายคลึง</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล อนุกรรมการด้านการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และประสานการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ประเด็นคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุขประเด็นคุ้มครองผู้บริโภค ระบุว่า ยาชีวิตต้อซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากกว่ายาทั่วไปและมักใช้ในโรคที่มีความรุนแรง จะผ่านการประเมินการขึ้นทะเบียนจาก ออย. แต่ปัญหาคือ กลุ่มยาชีวิตต้อคล้ายคลึง กระบวนการข้อกำหนดมาตรฐานในการขึ้นทะเบียนจะต้องมีความรัดกุมมากกว่าธรรมดา ซึ่งในประเทศไทย ออย. ยังไม่มีระบบการทบทวนทะเบียนของยาชีวิตต้อคล้ายคลึงที่เคยได้รับอนุมัติทะเบียนมาก่อนหน้า ถือเป็นประเด็นความกังวลใจและเป็นการเพิ่มภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องพิจารณาจัดหายาชีวิตต้อสำหรับใช้ในโรงพยาบาล</p>
<p>เว็บไซต์อีจัน</p>	<p>ครุณัฐวิงบริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.นวลจันทร์ เวชสุวรรณมณี ผอ.รพ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากที่ครุณัฐ วิงระดมทุนให้กับโรงพยาบาลทองผาภูมิและสังขละบุรี เมื่อปีที่แล้ว ทำให้รพ.ได้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเข้ามาหลายอย่าง ส่งผลให้ภาพรวมทางด้านศักยภาพในการบริการมีความเชื่อถือน่ามากขึ้น ในปีนี้ ทางโรงพยาบาลได้แจ้งให้ครุณัฐทราบว่า ต้องการเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่ เนื่องจากว่าจะนำใช้กับคนไข้ที่จำเป็นต้องส่งตัวไปรักษาที่รพ.พหลพลพยุหเสนา ที่ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางกว่า 2 ชั่วโมง หากได้อุปกรณ์จะทำให้คนไข้มีความปลอดภัยมากขึ้น และมีปรับปรุงห้องปลอดเชื้อสำหรับทารกอีกด้วย ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ตามเส้นทางที่ครุณัฐวิง เริ่มจากโรงเรียนโยธินบูรณะ โดยจะเริ่มวิ่ง เวลา 05.00 น.วันนี้ และจากนั้นจะวิ่งตามเส้นทางมาตลอด จนมาถึง อ.ทองผาภูมิ ในวันที่ 8 เม.ย.และจะวิ่งต่อจนถึงรพ.ทองผาภูมิ ในวันที่ 9 เม.ย.</p>

